

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO THAM LUẬN

Chuyên đề về: “*Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp chuyên đề để giải quyết công việc thường xuyên, phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ*”.

Kính thưa:

- Quý vị đại biểu!
- Thưa toàn thể hội nghị!

Hôm nay dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố, thay mặt cho Thường trực HĐND thành phố Đồng Xoài xin gửi đến Chủ tọa hội nghị, quý vị đại biểu và toàn thể hội nghị lời chào và lời chúc sức khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Được sự phân công của Chủ tọa hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND thành phố Đồng Xoài tôi xin được trình bày báo cáo tham luận về nội dung “*Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp chuyên đề để giải quyết công việc thường xuyên, phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ*”.

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Kỳ họp là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của HĐND để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân các cấp họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Ngoài kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân tổ chức các kỳ họp chuyên đề theo yêu cầu công việc. Việc nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân nói chung và các kỳ họp chuyên đề nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Hiện nay, các nội dung thuộc thẩm quyền HĐND các cấp phải xem xét, quyết định tăng lên, nhất là trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách, kinh tế - xã hội. Thực tế, các nội dung này phát sinh liên tục, yêu cầu cần phải xem xét, quyết định ngay, nếu chờ đến kỳ họp thường lệ hàng năm thì sẽ chậm trễ trong triển khai thực hiện. Bởi vậy, tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm mục đích kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh, đột xuất, tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều hành, chỉ đạo kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân cùng cấp, cũng như tháo gỡ, giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương thuộc thẩm quyền.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố Đồng Xoài đã tổ chức thành công 14 kỳ họp, trong đó có 06 kỳ họp chuyên đề, ban hành 20 nghị quyết, nội dung các Nghị quyết chủ yếu thông qua các vấn đề phát sinh, cấp thiết của địa phương về lĩnh vực kinh tế-ngân sách (*phương án sử dụng và bổ sung dự toán cho các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ từ nguồn ngân sách thành phố; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C, giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố; điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...*) hoặc cụ thể hóa những quy định pháp luật của Tỉnh giao thẩm quyền thuộc Hội đồng nhân dân thành phố (*thông qua Dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Xoài; công tác nhân sự bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố...*)

Nhìn chung, HĐND thành phố Đồng Xoài đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức hiệu quả các kỳ họp chuyên đề, qua đó tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND thành phố và tháo gỡ những vấn đề cấp thiết của địa phương thuộc thẩm quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức kỳ họp chuyên đề để giải quyết công việc thường xuyên, phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ cũng gặp một số khó khăn như: Thời gian chuẩn bị tổ chức kỳ họp ngắn, một số tài liệu phục vụ kỳ họp gửi về Thường trực HĐND thành phố gửi cho các Ban phục vụ công tác thẩm tra và đại biểu nghiên cứu còn chậm; Một số đại biểu Hội đồng nhân dân chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu đầy đủ tài liệu kỳ họp, việc tham gia thảo luận, chất vấn chưa sôi nổi; việc trả lời chất vấn còn chung chung, chưa tập trung trọng tâm vấn đề chất vấn...

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể hội nghị!

Từ thực tiễn hoạt động, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức các kỳ họp chuyên đề để giải quyết công việc thường xuyên, phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ, HĐND thành phố đề xuất một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, việc xác định những nội dung dự kiến trình ra kỳ họp là bước đầu tiên, quan trọng nhất của việc chuẩn bị tổ chức một kỳ họp chuyên đề, do đó cần phải xem xét các nội dung trình tại kỳ họp trên các yếu tố về cơ sở pháp lý, sự cần thiết, cấp bách và đúng luật định. Sau khi quyết định tổ chức kỳ họp chuyên đề, Thường trực Hội đồng nhân dân chủ động tổ chức Hội nghị liên tịch để phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất về chương trình, thời gian kỳ họp, kịp thời ban hành thông báo triệu tập kỳ họp; chỉ đạo, phân công các Ban và Văn phòng chuẩn bị các tài liệu thuộc chức năng của mình; gửi tài liệu đảm bảo thời gian để đại biểu nghiên cứu (*chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp*). Thực tế cho thấy, thời gian để chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề không nhiều nên việc chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của các cơ quan liên quan cần được chỉ đạo sát sao, kịp thời để đảm bảo đúng yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra.

Thứ hai, cần đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp của các Ban HĐND. Do thời gian nghiên cứu xây dựng báo cáo thẩm tra ngắn, do đó các Ban cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan chuyên môn trong quá trình chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp, góp ý kiến ngay từ khâu soạn thảo đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND ngắn gọn, chú trọng những nội dung chưa đồng ý, xác định nguyên nhân, cơ sở pháp lý và có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế của địa phương. Qua đó, chất lượng báo cáo thẩm tra của các ban được nâng lên, làm cơ sở quan trọng cho Hội đồng nhân dân thảo luận và quyết nghị.

Thứ ba, việc điều hành kỳ họp của Chủ tọa kỳ họp cần phải chặt chẽ, khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, công khai, dành thời gian hợp lý cho các phiên họp thảo luận, chất vấn tại hội trường. Một số báo cáo quan trọng thông qua tại kỳ họp được rút gọn, tóm tắt những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; các báo cáo khác đại biểu tự nghiên cứu nhằm dành thời gian cho đại biểu đóng góp, thảo luận.

Thứ tư, đại biểu HĐND thành phố cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của người đại biểu dân cử; chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận, chất vấn. Ngoài quyền phát biểu của đại biểu, Thường trực Hội đồng nhân dân có thể phân công, “đặt hàng” từng đại

biểu hoặc Tổ đại biểu nghiên cứu chuyên sâu tài liệu kỳ họp để phân thảo luận thêm sôi nổi và có nhiều ý kiến làm rõ hơn các nội dung của kỳ họp.

Thứ năm, chú trọng việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kỳ họp như phòng họp không giấy, các văn bản được gửi trên hệ thống văn thư, trang thông tin điện tử, các nhóm zalo... để tạo điều kiện cho đại biểu HĐND tiếp cận các văn bản trình kỳ họp được nhanh chóng, kịp thời từ nhiều kênh thông tin, nâng cao hiệu quả trong việc tra cứu, nắm bắt thông tin của đại biểu.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Trên đây là báo cáo tham luận về ***“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp chuyên đề để giải quyết công việc thường xuyên, phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ”*** của Thường trực HĐND thành phố Đồng Xoài. Thường trực HĐND thành phố rất mong nhận được sự trao đổi, đóng góp ý kiến của quý vị đại biểu để Thường trực HĐND thành phố Đồng Xoài học tập kinh nghiệm và vận dụng vào thực tiễn hoạt động HĐND trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn. Cuối cùng xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị đại biểu, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!